

# จดหมายข่าว กษ.

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

ปีที่ ๐๒ ฉบับที่ ๐๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

## หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายชโลธร พาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นำทีมงานส่วนราชการลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนและออกให้บริการนอกพื้นที่ ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองเต็น ตำบลหนองเต็น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ภายในงานมีกิจกรรม การบริการให้ความรู้ด้านบัญชี การสอนทำบัญชีครัวเรือนต้นทุนอาชีพและบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง การทำหมันสุนัข-แมว มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และให้คำปรึกษาและปัญหาต่าง ๆ กับประชาชนโดยส่วนราชการ



คณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

ให้บริการข้อมูล / ข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ ชัยเรืองราวเรืองทุกข์ เรืองเรียน บริการด้านฟลลวง  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 191 หมู่ 7 ต.รัตนบุรี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000  
โทร.042-492153 โทรสาร 042-492154 / [www.moac-info/buengkan](http://www.moac-info/buengkan)

## กิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ศักยภาพจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น คณะทำงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ศักยภาพจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการดังกล่าว ณ ศาลาประชาธิปไตย บ้านห้วยดอม หมู่ที่ ๒ ตำบลเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในงานมีการแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหา ด้านปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน ด้านผลผลิตการเกษตร ด้านกระบวนการตลาด พร้อมเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ความต้องการของเกษตรกรที่เข้ารับการประชุม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง



## การฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ smart farmer ตำบลปศุสัตว์

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ตำบลปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิทยากร์อำนวยการ โดยมียาจารย์ แสนพิมพ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด วัตถุประสงค์การฝึกอบรมเพื่อให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านระบบการเกษตรและการป้องกันโรคสัตว์ การบริการจัดการและการตลาด....

